



ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เงินรายได้สถานศึกษา)

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลกระสัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เงินรายได้สถานศึกษา) และได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเทศบาลกระสัง นั้น

บัดนี้เทศบาลตำบลกระสัง ได้ประมวลคะแนนของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เงินรายได้สถานศึกษา) เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๐ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗ โดยอนุโลม เทศบาลตำบลกระสัง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เงินรายได้สถานศึกษา) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

กรณีผู้ใดคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและหากผู้ได้รับการเลือกสรรรายใดได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร ดังนี้

๑. ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี หากมีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๒. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ไม่ทำสัญญาจ้างในตำแหน่งที่ได้รับเลือกสรร

๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่เทศบาลตำบลกระสังกำหนด

๔. การเลือกสรรนี้ ผู้รับการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้มีความสมบูรณ์ตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีความสมบูรณ์ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แม้ว่าจะเป็นผู้เลือกสรรได้แล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม คณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้ยกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้จัดจ้างไปแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายอภิชาติ เรืองจินดาวลีย์)

นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  
(เงินรายได้สถานศึกษา) แนนท้ายประกาศเทศบาลตำบลกระสัง ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เงินรายได้สถานศึกษา)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑	นายสมชาติ หันน้ำเที่ยง